



# อาสนวิหารอัสสัมชัญ

## ASSUMPTION CATHEDRAL

<http://assumptioncathedral.catholic.or.th/>

### คิดสักนิด...สะกิดใจ



#### มิชชันนารีที่ไหนดีรักที่นั่นมีพระเจ้า

คนคนนี้ทำสิ่งใดดีทั้งนั้น เขาทำให้คนหูหนวกกลับได้ยิน และคนใบ้กลับ

พูดได้” (มก 7:37)

มิชชันนารีคือใคร?? ... เราคิดถึงบรรดาพระสงฆ์จากต่างประเทศ ที่นำความรักของพระบิดา นำคำสอนที่พระเยซูเจ้าทรงสอนไว้ นำมาแบ่งปัน นำมาสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น ให้เติบโต และเข้มแข็งในบ้านของเรา บ้านของเราที่แต่ก่อนไม่มีใครนึกถึง แต่พวกท่านก็ยังพร้อมจะมาอยู่ด้วย และพร้อมที่จะรัก รักอย่างจริงใจและหมดใจ จนแม้ตายก็ยอมตายและทิ้งร่างอันทรงคุณค่าของท่านไว้ใต้ผืนแผ่นดินเกิดของเราแต่ไม่ใช่ของท่าน ท่านพูดไว้ว่า “**แม้ไม่ใช่แผ่นดินเกิดของฉัน แต่จะขอเป็นแผ่นดินที่ฝังร่างของฉันไว้**”

พระเยซูเจ้า...มิชชันนารีองค์แรกของเราเลยก็ว่าได้...ผมคิดเช่นนั้น พระองค์ดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยพระบิดา พระองค์ลงมารับเอาร่างกายดั่งมนุษย์เราทุกคน มาอยู่กับพวกเรา มอบพระวาจาที่จะช่วยให้เรานั้นได้เติบโต และเข้มแข็งในพระพรความรักของพระบิดา ผ่านความรักเมตตาการรักษาผู้เจ็บป่วยและเจ็บปวดเพราะโรคร้าย เป็นมิตรกับผู้ที่ถูกสังคมกดขี่ข่มเหง ที่สุดถึงกับยอมมอบชีวิตของตนไว้บนไม้กางเขน และเราทุกคนก็ได้รับความรอดพ้นผ่านทางความตายบนไม้กางเขนของพระองค์

“คนคนนี้ทำสิ่งใดดีทั้งนั้น เขาทำให้คนหูหนวกกลับได้ยิน และคนใบ้กลับพูดได้” (มก 7:37)

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา มีผู้คนมากมายมาร่วมในพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณพระเจ้า และพิธีปลงศพของพระสังฆราช ผู้ยิ่งใหญ่ในความทรงจำของพี่น้องสัตบุรุษ เป็นพิเศษพี่น้องสัตบุรุษในสังฆมณฑลนครสวรรค์ พระคุณเจ้ายอแซฟ บรรจง อารีพรรค บิดาผู้รักและเมตตาต่อบรรดาพี่น้องผู้ยากไร้ตามป่าเขาลำเนาไพร

ยี่สิบกว่าปี ยามที่ท่านได้รับการอภิเษกเป็นพระสังฆราช โดยพระสันตะปาปา เปาโลที่ 6 และรับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชของสังฆมณฑลนครสวรรค์ ภาพที่เห็นได้โดยทั่วไป ก็มีไม่กี่ภาพ ภาพเหล่านั้นคือ ภาพร้องเท้าที่สึก กับไม้ที่ทำเป็นไม้เท้าสำหรับเวลาเดินดอย... ภาพดอกไม้เล็กดอกไม้น้อย ยามที่ท่านเดินไปเยี่ยมชาวบ้านตามหมู่บ้านต่างๆ ระหว่างทางก็ใช้กล้องถ่ายรูปบันทึกภาพไว้... ภาพเด็กๆ และชาวบ้านที่เข้ามาห้อมล้อมท่าน แม้แต่ยามที่ท่านเกษียณ และพักผ่อนจากหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ก็ยังพบภาพที่ท่านพูดคุยหยอกล้อกับสามเณรเล็กของสังฆมณฑล (บ้านเณร จอห์น-ปอล)

ไม่ต่างจากพระเยซูคริสตเจ้า องค์พระผู้ไถ่ ไม่ต่างไปจากพระสงฆ์มิชชันนารีผู้อุทิศชีวิตและรอนแรมมาจนไกล พระคุณเจ้ายอแซฟ บรรจง อารีพรรค ผู้มีคติพจน์ว่า “ที่ไหนมีรักที่นั่นมีพระเจ้า” ก็น่าจะได้รับการว่า “มิชชันนารี” ได้อย่างเต็มปากเต็มคำ เพราะตลอดชีวิตทั้ง 86 ปีของท่าน ท่านอุทิศให้กับพระเป็นเจ้าเสมอ และเป็นพิเศษที่ท่านมอบชีวิตของท่านกว่าครึ่งชีวิตให้พี่น้องในสังฆมณฑลนครสวรรค์ 22 ปีในเนืองงานพระสังฆราชผู้เป็นที่รักของทุกคนเป็นต้นของพี่น้องพระสงฆ์ในสังฆมณฑล และอีก 14 ปีหลังจากพักจากงานในหน้าที่แล้ว .... และที่สุดท่านก็ทำเช่นเดียวกับพระเยซูเจ้า เช่นเดียวกับพระสงฆ์มิชชันนารี... คือ... “แม้ไม่ใช่แผ่นดินเกิดของฉัน แต่จะขอเป็นแผ่นดินที่ฝังร่างของฉันไว้”

“คนคนนี่ทำสิ่งใดดีทั้งนั้น เขาทำให้คนหูหนวกกลับได้ยิน และคนใบ้กลับพูดได้” (มก 7:37)

พวกเรารุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นหลังละ???.... จะคิดเห็นเช่นใดประการใด เราแต่ละคนก็เป็นมิชชันนารีได้ ในความหมายที่ชีวิตของเราอุทิศเพื่อพระเป็นเจ้าบ้าง อุทิศเพื่อเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างของเรานั้นเอง “ไม่ว่าฉันจะเกิดที่แผ่นดินใด และยังไม่รู้จะตายที่ไหน...แต่ฉันปรารถนาจะกลับคืนชีพและมีชีวิตร่วมกับท่าน มิชชันนารี...คุณพ่อที่รักของฉัน”

“พระคุณเจ้า คุณพ่อที่รักของพวกเรา ขอพระบิดาต้อนรับคุณพ่อ และ...

ขอคุณพ่อได้พักผ่อนอย่างสงบสุขในอ้อมพระหัตถ์ของพระองค์เถิด...เรารักคุณพ่อ” .....

โดย... นกขุนทอง